



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐอินเดีย

- อินเดียปฏิรูประบบภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax : GST)

๒. ญี่ปุ่น

- การเลือกตั้งสภากรุงโตเกียวของญี่ปุ่น

๑. สาธารณรัฐอินเดีย : อินเดียนิติบัญญัติระบบภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax : GST) (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

สาธารณรัฐอินเดียได้ปฏิรูปการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ด้วยการใช้ระบบภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax : GST) ซึ่งออกแบบมาเพื่อรวมประเทศเข้าสู่ตลาดเดียว และกฎหมายการจัดเก็บระบบภาษีสินค้าและบริการได้ผ่านความเห็นชอบในช่วงการประชุมพิเศษของรัฐสภา โดยระบบ GST จะช่วยเพิ่มรายได้ภาษี และเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การปฏิรูปการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ จะช่วยทำให้เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ ๒ แต่ผู้ดำเนินธุรกิจต้องการขยายระยะเวลาการดำเนินการให้เป็นไปตามระบบใหม่ เนื่องจากยังไม่พร้อมดำเนินการ โดยหลายคนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่จะลงทะเบียนในเครือข่าย GST

ภายใต้ระบบภาษีสินค้าและบริการ (GST) ใหม่ของอินเดีย จะกำหนดอัตราภาษีภายใต้ ๔ อัตราขั้นพื้นฐาน คือ ร้อยละ -๕ ร้อยละ ๑๒ ร้อยละ ๑๘ และร้อยละ ๒๘ บางรายการ เช่น พืชผักและนม ได้รับการยกเว้นจากระบบภาษี GST แต่จะยังคงต้องเสียภาษีอยู่ ทั้งนี้ ราคาของสินค้าและบริการส่วนใหญ่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากผลพวงของภาษีทันที โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงในช่วง ๒-๓ เดือนข้างหน้า แต่อาจจะปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ภาษีได้มีการใช้อย่างเต็มที่

นักธุรกิจต่างกล่าวว่า ไม่ได้เตรียมตัวสำหรับระบบการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ธุรกิจการค้าของอินเดียกำลังลดต่ำลงเรื่อย ๆ เนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับการปฏิรูปที่ท้าทายความสามารถที่สุดในรอบหลายสิบปี - การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกไปสู่การเป็นตลาดเดียว

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) ได้เริ่มดำเนินการโดยแทนที่ระบบภาษีรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นประมาณ ๒๐ แห่ง เพื่อรวมเศรษฐกิจของประเทศเป็นตลาดเดียวจำนวน ๒ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Narendra Modi สัญญาว่า ระบบใหม่นี้ไม่เพียงทำให้ระบบการค้าสะดวกง่ายขึ้น โดยแทนที่การจัดเก็บภาษีที่มีหลายระดับไปเป็นระบบภาษีเดียว และยังต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน และทำให้เงินทุนรัฐเพิ่มขึ้นโดยนำเศรษฐกิจนอกระบบเข้ามาสู่ยุคดิจิทัล แต่ธุรกิจการค้าและร้านค้าปลีกจำนวนมากเรียกร้องว่า ไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินภาษี

การปฏิรูปนี้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกธนบัตรมูลค่าสูงสุด^๑ ของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดการโกงภาษี แต่ถูกกล่าวหาทำให้เกิดการขาดแคลนเงินสดและเป็นการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลได้ฝึกอบรมพนักงานด้านภาษี ๖๐,๐๐๐ ราย และจัดการประชุมกับนักบัญชีเอกชนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะดำเนินการได้รวดเร็วในด้านภาษี GST

๑ การประกาศยกเลิกการใช้ธนบัตร ๕๐๐ รูปีและ ๑,๐๐๐ รูปี (มูลค่า ๒๖๐ บาทและ ๕๒๐ บาท) แบบไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าโดยรัฐบาลอินเดียเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จากกรณีที่รัฐบาลอินเดียต้องการขจัดปัญหาเงินนอกระบบหรือ black money การใช้ธนบัตรปลอม ซึ่งนำไปสนับสนุนการก่ออาชญากรรมและการก่อการร้าย และปัญหาคอร์รัปชันภายในประเทศที่เกิดจากการมีเงินสดในระบบเศรษฐกิจมากเกินไปนโยบายการยกเลิกธนบัตรที่มีมูลค่าสูงสุดของสกุลเงินรูปีทั้งสองชนิดอย่างกะทันหันมีสาเหตุหลักมาจากการที่มูลค่าของเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบอยู่ในรูปธนบัตร ๕๐๐ รูปีและ ๑,๐๐๐ รูปี สูงถึงเกือบร้อยละ ๙๐ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชันและการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างกว้างขวางแล้ว ยังเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ธนบัตรของรัฐบาลอินเดีย ซึ่งต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด รัฐบาลอินเดียหวังว่า การใช้มาตรการยกเลิกธนบัตรในครั้งนี้ จะเป็นตัวเร่งเครื่องให้ประชาชนของประเทศนับพันล้านคนที่ยังนิยมใช้เงินสดในการใช้จ่ายใช้สอย นำเงินสดธนบัตรทั้งสองประเภทไปแลกเป็นธนบัตรราคาอื่น หรือไปฝากกระบวนธนาคาร ซึ่งรัฐบาลอินเดียขีดเส้นได้กำหนดการแลกเงินได้ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และนำฝากเงินในธนาคารได้ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น ที่มา : <http://www.mfa.go.th> ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน (๒ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ที่มา : <http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40453774> วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
<http://www.aljazeera.com/news/2017/06/indian-businesses-brace-chaos-gst-tax-reform-170630070250291.html> วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. ญี่ปุ่น : การเลือกตั้งสภากรุงโตเกียวของญี่ปุ่น (วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เมื่อไม่นานมานี้ นายชินโสะ อาเบะ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดของญี่ปุ่น แต่หลังจากที่พรรค Liberal Democratic Party (LDP) ได้พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งสภากรุงโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บรรดานักวิจารณ์กล่าวว่า เป็นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดที่นายอาเบะต้องเผชิญนับตั้งแต่กลับมามีอำนาจในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

แม้ว่าการเลือกตั้งสภากรุงโตเกียวจะมองเป็นแนวโน้มของการเลือกตั้งระดับชาติ แต่ไม่มีอันตรายใด ๆ ที่ทำให้การบริหารประเทศของนายอาเบะต้องแตกสลาย เนื่องจากการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปไม่ได้กำหนดไว้จนกว่าจะถึงปีหน้า ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ความพ่ายแพ้ของพรรค LDP ทำให้นายอาเบะอาจจะจัดให้มีการจัดการเลือกตั้งในเร็ว ๆ นี้

การเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เห็นได้ว่า พรรคของนายอาเบะได้เสียที่นั่งในการเลือกตั้งสภากรุงโตเกียว โดยพรรค Liberal Democratic Party (LDP) ได้รับที่นั่งจำนวน ๒๓ ที่นั่งจากจำนวนที่นั่งทั้งหมดในสภาจำนวน ๑๒๗ ที่นั่ง ทั้งนี้ พรรค Tomin First no Kai ได้รับที่นั่ง ๔๙ ที่นั่ง ผงกเข้ากับพันธมิตร New Komeito ได้ ๒๓ ที่นั่ง จะทำให้มีเสียงข้างมากในสภาจำนวน ๗๙ ที่นั่ง นอกจากนี้ พรรค Japanese Communist Party ได้รับที่นั่งจำนวน ๑๙ ที่นั่ง และพรรค Democratic Party of Japan ได้รับที่นั่งจำนวน ๕ ที่นั่ง

สำหรับปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความพ่ายแพ้ของพรรค LDP นาย Yoshihide Suga หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า การขาดวินัยในการบริหารประเทศของอาเบะ และความเห็นที่ไม่เหมาะสมของสมาชิกสภาพรรค LDP ดูเหมือนจะทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรู้สึกโกรธ

เมื่อเดือนมีนาคม พรรค LDP ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเพื่อขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสูงสุดของพรรคเป็นเวลา ๙ ปี ซึ่งแต่เดิมได้ ๖ ปี จะทำให้นายอาเบะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคได้ ๓ สมัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๖๔ และนายอาเบะซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปี ๒๕๕๐ จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในญี่ปุ่นสมัยใหม่ ซึ่งยาวนานกว่านาย Taro Katsura ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเวลา ๒,๘๘๖ วัน ก่อนที่จะถึงแก่อนิจกรรมในปี ๒๕๕๖

ขณะนี้ทุกสายตามุ่งไปที่ชัยชนะของพรรค Tomin First no Kai จะทำให้นาง Yuriko Koike เข้าสู่การเมืองระดับชาติ และได้มีข่าวว่าอาจจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศญี่ปุ่น แต่นาง Koike เป็นผู้ว่ากรุงโตเกียว ซึ่งหมายความว่า นาง Koike จะไม่เข้าสู่การเมืองระดับชาติในเร็ว ๆ นี้ ถ้าหากกระทำตามเช่นนั้น จะเป็นการทรยศต่อชาวโตเกียวที่จะส่งผลกระทบต่อคะแนนความนิยมของนาง Koike

ที่มา : <http://www.japantimes.co.jp/news/2017/07/03/national/politics-diplomacy/tokyo-election-loss-abe-jeopardy/#.WWxx-OmQyUk> วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นางสาวจรรพพรณ ลากสุรเทียนทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐